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วิชา ภาษาอังกฤษ (9 วิชาสามัญ) 
 ชุดที่ 8   (ตอนที่ 3/3)  
  
Choose the best alternative to complete the dialogue.  
1. Dave : If you don’t hurry, we’ll be late for the play. 
 Pete : There’s plenty of time. .................... 
 1) Why are you in a hurry? 2) I’m rather worried. 
 3) I should be more thankful. 4) Please don’t scold me.  
2. A : What do you think about this plant? 
 B : .................................................. 
 1) It’s not my responsibility. 2) It’s very kind of you.  
 3) I really don’t want to. 4) I think I will.  
3. On the telephone 
 Man : Would you tell Paul to call me back? My number is ... . 
 Woman : Oh, ....................! I’ll get a piece of paper. 
 1) hold at  2) hold on 3) hold off 4) hold out 
 
At a mobile phone shop  
Salesperson : Can I help you? 
Customer  : I dropped my mobile phone and it’s broken. .........4......... 

here for me? 
Salesperson : Well, .........5......... . ... It’s broken pretty badly, .........6......... . 

I don’t think it can be repaired. 
Customer  : .........7......... Well, I think I should look for a new one. 
Salesperson : Yes. That’s a good idea. Have you looked at any of 

ours yet? 
Customer  : Yes. A little, but I haven’t seen anything I 

like .........8......... . 
Salesperson : But you can look for one from our catalogues.  
4. 1) Can you put them up 2) Could you fix it 
 3) Could you make it up 4) Should you repair it  
5. 1) let’s look at it   2) let me look for it 
 3) let me have a look at it 4) let’s have a look for it  
6. 1) though 2) actually 3) however 4) specifically  
7. 1) I was afraid of that. 2) I’m sorry. 
 3) Never mind that.  4) It’s pretty lucky.  
8. 1) recently   2) so far 
 3) at present   4) , by the way 

 
 
 
 
 
 
 
   

เฉลย 
 
1. เฉลย 1) Why are you in a hurry? 
   เดฟ : ถานายไมรีบ พวกเราจะไปดูละครเวทีสายนะ 
   พีท : มีเวลาอีกตั้งเยอะ ทําไมนายตองรีบดวย 
   Why are you in a hurry? = ทําไมนายตองรีบดวย 
   มีความหมายเหมาะสมกับบริบท 
  2) I’m rather worried. = ฉันคอนขางกังวล 
  3) I should be more thankful. = ฉันควรรูสึกขอบคุณมากกวานี้ 
  4) Please don’t scold me. = โปรดอยาดาฉันเลย  
2. เฉลย 1) It’s not my responsibility. 
   เอ : คุณคิดอยางไรเกี่ยวกับโรงงานนี้ 
   บี : มันไมใชหนาที่ความรับผิดชอบของผม 
   มีความหมายเหมาะสมกับบริบท 
  2) It’s very kind of you. = เปนความกรุณาของคุณอยางยิ่ง 
  3) I really don’t want to. = ฉันไมไดตองการ/อยากทําเลยจริงๆ 
  4) I think I will. = ฉันคิดวาฉันจะทํา  
3. เฉลย 2) hold on 
   hold on = รอสักครู (ภาษาพูด) 
 
ที่รานโทรศัพทมือถือแหงหนึ่ง 
พนักงานขาย : มีอะไรใหชวยไหมครับ 
ลูกคา : ฉันทําโทรศัพทมือถือตก แลวมันก็เสีย คุณชวยซอมใหฉันที่นี่

หนอยไดไหมคะ 
พนักงานขาย : เออ... ขอดูหนอยนะครับ ... ที่จริง โทรศัพทมือถือเสีย

คอนขางมากเลยครับ ผมไมคิดวามันจะซอมไดแลวละครับ 
ลูกคา : ฉันก็นึกกลัวอยูแลววาจะเปนอยางนั้น เอิ่ม... ฉันวาฉันคงตอง

หาซื้อโทรศัพทมือถือเครื่องใหมแลวละคะ 
พนักงานขาย : ครับ ดีเลยครับ คุณไดลองดูโทรศัพทมือถือของทางบริษัทเรา

ไวบางหรือยังครับ 
ลูกคา : คะ ก็ดูมาแลวนิดหนอย แตฉันยังไมเจอรุนที่ชอบสักเครื่อง

เลยจนถึงตอนนี้ 
พนักงานขาย : แตคุณจะลองมองหาสักเครื่อง (ที่คุณชอบ) จากแคตาล็อกของ

ทางเราก็ไดครับ  
4. เฉลย 2) Could you fix it 
   Could you fix it = คุณชวยซอมใหหนอยไดไหม 
   มีความหมายเหมาะสมกับสถานการณที่สุด 
  1) Can you put them up = คุณชวยนํามันออกมาขายใหหนอยไดไหม 
  3) Could you make it up = คุณชวยประกอบมันใหครบสวนไดไหม 
  4) Should you repair it = คุณควรจะซอมมันไหม 

5. เฉลย 1) let’s look at it 
   let’s look at it = ขอดูหนอย 
   เพราะ look at ในที่นี้มีความหมายวาตรวจดูสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพื่อหา

แนวทางวาควรจัดการอยางไรกับสิ่งนั้นตอไป (ในประโยคนี้อาจใช let me look 
at it แทนก็ได)  

  2) let me look for it = ฉันขอหามันใหเจอกอน 
  3) let me have a look at it = ฉันขอดูหนอย มีความหมายเพียง

ขอดู ไมไดมีความหมายวาตรวจดูเพื่อจะซอม 
  4) let’s have a look for it = ชวยกันหามันใหเจอเถอะ  
6. เฉลย 2) actually 
   actually = ที่จริง 
   ใชเพื่อกลาววาเหตุการณเปนเชนนั้นจริง หรือนามที่กลาวถึงมีลักษณะ/

สภาพเชนนั้นจริง (ดังเชนในบทสนทนานี้ พนักงานขายดูสภาพโทรศัพทมือถือที่
ลูกคานํามาใหซอม แลวพบวามันเสียหายคอนขางมาก จึงแจงใหลูกคาทราบ
ตามตรงวาโทรศัพทมือถือที่นํามาซอมนั้นเสียหายจนกระทั่งซอมไมไดแลว) ในกรณี
นี้อาจใช in fact แทนได 

  1) though และ 3) however ผิด เพราะถาอยูทายประโยค จะมี
ความหมายใกลเคียงกัน โดยตางก็ใชเชื่อมขอความที่มีใจความขัดแยงกับประโยค
ขางหนา แตในบทสนทนาสวนนี้ไมมีขอความที่ขัดแยงกันปรากฏอยูเลย 

  4) specifically = โดยเฉพาะอยางยิ่ง ความหมายไมสอดคลองกับ
บทสนทนา  

7. เฉลย 1) I was afraid of that. 
   I was afraid of that. = ฉันก็นึกกลัวอยูแลววาจะเปนอยางนั้น  
   เพราะสอดคลองกับความรูสึกของลูกคา ซึ่งกังวลอยูแลววาโทรศัพท 

มือถือของตนจะเสียหายมากจนซอมไมได 
  2) I’m sorry. = ฉันขอโทษ ใชพูดเพื่อขอโทษเมื่อทําใหผูอื่นเดือดรอน

รําคาญใจ แตถาพูดวา I’m sorry to hear it. (แปลวา ฉันเสียใจที่ทราบเรื่องนี้) 
ก็จะเปนคําตอบที่ถูกได 

  3) Never mind that. = ชางมันเถอะ ใชตอบรับคําขอโทษตามมารยาท 
  4) It’s pretty lucky. = ยังโชคดีอยู  
8. เฉลย 2) so far 
   so far = จนถึงตอนนี้ 
   นิยมใชใน Present Perfect Tense มีความหมายในบทสนทนานี้

วา เทาที่ดูมา ยังไมมีโทรศัพทมือถือเครื่องที่ชอบเลย 
  1) recently = ในระยะหลังนี้, เมื่อเร็วๆ นี้ 
  3) at present = ในปจจุบันนี้ 
  4) , by the way = เออนี่, วาแต ... , ลืมบอกไป ใชกลาวนําเพื่อ

เปลี่ยนเรื่องสนทนา  
หมายเหตุ by the way เปนวลีที่ใชเมื่อตองการเปลี่ยนเรื่องที่จะสนทนา  โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเมื่อเพิ่งนึกเรื่องใหมที่ตองการจะสนทนาขึ้นได วลี by the way จะวางไว
ตนประโยค กลางประโยค หรือทายประโยคก็ได แตเมื่อนํามาเขียน จะตองใช
เครื่องหมาย comma ดวยเสมอ 
 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


